

ปริญ เตชะมวลไววิทย์

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ช่วงนี้ข่าวประชาชนถูกหลอกและเสียหายจากการลงทุนจำนวนมากกลับมาอีกแล้ว ทั้งเรื่องการชวนลงทุนในหุ้นของบริษัทที่อ้างว่าจะทำไอพีโอ เรื่องหลอกไปลงทุนหุ้นต่างประเทศ และเรื่องชวนขุดบิทคอยน์ ซึ่งทั้งจำนวนคนและมูลค่าความเสียหายมีเป็นจำนวนมาก การมองหาช่องทางการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนสูงไม่ใช่เรื่องผิดแต่อย่างใด เพียงแต่อยากชวนให้ผู้ลงทุนต้องใช้ความระมัดระวังเรื่องความเสี่ยงและโอกาสถูกหลอก โดยต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถี่ก่อนตัดสินใจจะครับ

เรื่องชวนไปลงทุนหุ้นที่อ้างว่าจะทำไอพีโอ เสียหายกันไปตามข่าวร่ำรวยล้านบาท อันนี้หากใครถูกชวนขอให้เช็คก่อนว่าบริษัทนั้นได้มีการยื่นขออนุญาตต่อ ก.ล.ต. แล้วหรือไม่ ซึ่งหากบริษัทใดอ้างว่ายื่นแล้ว ก็จะมีข้อมูลเปิดเผยบนเว็บไซต์ ก.ล.ต. เข้าไปดูได้ที่ www.sec.or.th บางคนถูกเพื่อนชวนบอกว่ามีแผนจะเข้าตลาดในอนาคต เรื่องนี้ก็ต้องซึ้งใจก่อนนะครับ การเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ ต้องมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมของบริษัท ต้องมีการทำงานการเงินตามมาตรฐานบัญชี จัดโครงสร้างบริษัทตามหลักธรรมาภิบาล เป็นต้น เพราะมีหลายคนถูกชักชวนและลงทุนไปแล้วก็ต้องติดหุ้นนั่งรอไป เพราะไม่ได้มีแผนที่จะทำจริง ๆ

เรื่องการชวนไปลงทุนหุ้นต่างประเทศ ตอนไปชวนกันบอกว่าลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนถึงร้อยละ 10 ต่อเดือน ลงทุนขั้นต่ำ 300,000 บาท เคสแบบนี้ต้องเช็คว่าคุณที่ชักชวนเป็นคนที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. หรือไม่ ไม่ว่าจะชวนลงทุนหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ สามารถตรวจรายชื่อได้ที่หัวข้อ license check ในเว็บ ก.ล.ต. เช่นกันนะครับ เคสที่เป็นข่าวนี้นะครับ มีการแอบอ้างชื่อผู้มีชื่อเสียงเพราะต้องการทำให้ดูน่าเชื่อถือก็อย่าไปหลงเชื่อง่าย ๆ นะครับ สร้างความเสียหายกว่าห้าสิบล้านบาททีเดียว

สำหรับเรื่องสุดท้ายคือการลงทุนเพื่อขุดหาบิทคอยน์ โดยจะมีแพคเกจให้เลือก และเสนอว่าลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนต่อเนื่อง กรณีนี้ก็ต้องระวัง เพราะไม่ทราบเลยว่า เขาเอาเงินไปขุดจริงหรือไปทำอะไร และเขาทำอย่างไรให้ได้ผลตอบแทนมาให้เราอย่างที่บอกไว้ ตามข่าวระบุว่าช่วงแรกมีการจ่ายผลตอบแทนกลับมาจริง จึงทำให้คนหลงเชื่อนำเงินกลับเข้าไปลงทุนเพิ่มอีก แล้วจู่ ๆ ก็หยุดจ่าย เสียหายกันไปตาม ๆ กัน เรื่องนี้ต้องบอกว่า บรรดาเหรียญหรือคอยน์ต่าง ๆ ด้วยตัวของมันเองมีความเสี่ยงสูงมากอยู่แล้วนะครับ ทั้งเรื่องความผันผวนของราคา สภาพคล่องที่มีจำกัด และความเสี่ยงด้านไซเบอร์ แถมยังมีความเสี่ยงถูกหลอกถูกโกงอีกด้วย

ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ก.ล.ต. เปิดตัวเว็บไซต์ เสี่ยงสูง.com ที่เป็นแหล่งรวมข้อมูลความรู้และคำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล จึงอยากให้ผู้ลงทุนที่สนใจเข้าไปศึกษาหาข้อมูลในนั้นก่อนคิดลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล และคู่มือวีดีโอใช้ชื่อว่า “3 ขบวนการเสี่ยง” ซึ่งมีสาระสำคัญหลักในการเตือนผู้ลงทุนว่าการกลัวตกขบวน กลัวพลาดของถูก อาจเป็นผลเสียกับตัวเองได้ และควรทำแบบทดสอบเพื่อประเมินความพร้อมของตัวเองก่อนว่าพร้อมจะลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลจริงหรือไม่ เพราะเป็นสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูง จึงเป็นตลาดของคนในกลุ่มแพนพันธุแท้ที่มีความรู้และเข้าใจสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างดีเท่านั้น ไม่ใช่ตลาดของผู้ลงทุนทั่วไป หากทำทั้งหมดแล้วคิดว่าอยากและพร้อมลงทุนก็ควรติดต่อผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ซึ่งรายชื่อผู้ให้บริการ ทั้งผู้ที่เป็นศูนย์ซื้อขาย ผู้ที่เป็นโบรกเกอร์ และผู้ที่เป็นดีลเลอร์สินทรัพย์ดิจิทัล ก็จะมีในเว็บไซต์นั้นนะครับ แต่ทั้งนี้ ก็ต้องขีดเส้นใต้ว่าถึงจะลงทุนผ่านผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตแล้ว ก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยเสียงั้นนะครับ เพราะระบบการให้ใบอนุญาตมีเพื่อช่วยสร้างมาตรฐานในการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ประกอบการ แต่ความเสี่ยงอื่น ๆ ยังคงมีอยู่ อาทิ ความเสี่ยงจากความผันผวนสูง การไม่มีสภาพคล่อง รวมถึงโอกาสถูกแฮ็ค

ที่เล่ามาทั้งสามเรื่องนี้ เรื่องที่เหมือนกันคือเป็นการชักชวนโดยเอาผลตอบแทนสูงมาล่อใจ อ้างว่าลงทุนแล้วกำไรจริง ไม่มีความเสี่ยง ทุกอย่างดูง่ายไปหมด แถมให้ผู้ที่เคยลงทุนมาเล่าเรื่องผลสำเร็จที่ได้กำไรจำนวนมากให้ชวนเชื่อ ซึ่งอาจจะเป็นการเตรียมการกันมา คนที่หลงเชื่ออาจจะลืมนึกไปได้ว่า เงินที่จ่ายคืนมา จริง ๆ แล้วอาจเป็นเงินของเราเองก็ได้ หากสูญเงินไปแล้วโอกาสจะตามไปเรียกคืนมาคงยากมากนะครับ ดังนั้น ฝากคอยเตือนญาติหรือเพื่อนฝูงระวังภัยถูกหลอกลวงลงทุนลักษณะที่เล่ามานี้กันด้วยนะครับ หากมีใครถูกชักชวน มีข้อมูลหรือมีข้อสงสัย สามารถโทรสอบถาม Help Center ก.ล.ต. ที่เบอร์ 1207 ได้ครับ
